
 
 

รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม  
สมัยสามัญ สมยัแรก  
ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

วนัที ่ 12 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ.2567  เวลา 09.30 น. 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

--------------------------- 
 

ผูม้าประชมุ        
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ -  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
5 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
7 นายพ้ัว  จันบัวลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 พ้ัว  จันบัวลา  
8 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
9 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  

10 นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 นิวัฒน์  ตาเขียม  
11 นายศุภัฒชัย  กองน้ า เลขานุการสภาฯ ศุภัฒชัย  กองน้ า  

 
ผู้ไม่มาประชมุ   
1. นายพีรพล  เวียงแก้ว  สมาชิกสภาฯ รองประธานสภาฯ  (ขออนุญาตลากิจ)  
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต รองปลัด อบต. พิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต  
5 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองคลัง ชยานนท์  อุปฮาต  
6 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
7 นางณิชนันทน์  เวียงแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ณิชนันทน์  เวียงแก้ว  
8 นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุวรัตน์  ชอบค้า  

 
 
 

/เริ่มประชมุ... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า  -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภาฯ) สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์
ประชุมซึ่ งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม           
เข้าประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จุดธุป เทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2567 
 

    -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
    ระเบียบ วาระท่ี 1  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) 
  
ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2566 ซึ่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและ
พิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมา
หรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประชมุสภาฯ   -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
 

/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2566 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

    -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-รับรอง        จ านวน  8  เสียง 

    -ไม่รับรอง     จ านวน  -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบ วาระท่ี 3  
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ในระเบียบวาระนี้ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
(ประธานสภาฯ)   ประชุมทราบหรือไม่ หากมีขอเชิญครับ 
นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
(นายก อบต.)   ประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งระหว่างนี้รถดับเพลิงอยู่ในระหว่าง 

การซ่อมจึงไม่สามารถออกช่วยเหลือได้หากเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งช่วงนี้จะเห็น
ว่าค่อยข้างเกิดขึ้นบ่อย ซึ่งระหว่างการซ่อมรถดับเพลิงหากมีเหตุเกิดทาง 
อบต.โนนพะยอม ก็จะขอความช่วยเหลือจาก คือ อบต.กุดเพียขอม และ
อบต.พ้ืนทีใ่กล้เคียง  
-เรื่องต่อไปคือการต้อนรับนายอ าเภอชนบทคนใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
อ าเภอชนบท คือนายปิยะพงษ์  คลังทอง  ซึ่งก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับไปแล้ว 
และท่านก็ได้ออกพ้ืนที่พบปะส่วนราชการในพ้ืนที่แล้ว และได้เยี่ยมเยือนที่ 
อบต.โนนพะยอม แล้วและเรื่องแรกที่ท่านนายอ าเภอเข้ามาติดตามคือเรื่อง
การจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้นก็ขอฝากทางท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วย 
-อีกเรื่ องคือเรื่ อง  ถนนมีผล ผู้ คนรักกัน ที่ทาง อบต. โนนพะยอม         
ก าลังด าเนินโครงการอยู่ในขยะนี้ในการเตรียมพ้ืนที่ ซึ่งคาดว่าทางอ าเภอ
ชนบทน่าจะเลือก อบต.โนนพะยอม เป็นสถานที่ในการเปิดโครงการนี้ 
เนื่องจาก อบต.โนนพะยอม เป็นสถานที่ที่เหมาะสมมีพ้ืนที่และความพร้อม
ในการด าเนินโครงการฯ ท่านนายอ าเภอก็ได้ลงมาดูพ้ืนที่ด้านหลังในส่วน
ของงานเกษตรตอนนี้ก็มีการลงปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ไปมากพอสมควรและได้มี
การดูอย่างสม่ าเสมอ มีคนงานที่ดูแลในงานเกษตรเป็นอย่างดี  หากมีการ
เปิดโครงการก็จะเชิญท่านสทาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการอีกครั้งครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 

 
 

/นายหลวด 
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นายหลวด  โนนพะยอม  -ล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.1 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.267 
(ประธานสภาฯ) และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญมสมัยแรกของปีถัดไป (ปีพ.ศ. 

2568) 
 

 -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ชี้แจงขั้นตอน
และ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

นายศุภัฒชัย  กองน้ า -ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม 
(เลขานุการสภาฯ) สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
 1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ 2567     

จะมีกี่สมัย (อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด      
โดยการก าหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั้นเคยมี
การประชุมสามัญประจ าปีแล้วกี่ครั้ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัย
ประชุมที่จะก าหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

 2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่
ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 

 3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 
และมีก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

    กฎหมาย/ระเบียบ 
 1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537       

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย

หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลก าหนด และวรรคสี่ ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน   แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
นายอ าเภอ 

 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
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   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

 วรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 -ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายหลวด  โนนพะยอม -ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
(ประธานสภาฯ) 2567         
 -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
นายอุทร ที่รัก  เรียน  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) โนนพะยอม ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     

นายอุทร ที่รัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม หมู่ที่ 2 
ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย  

    ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย 
ผู้รับรอง 1) นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  

หมู่ที่ 9 
 2) นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม                  

หมู่ที ่3  
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ในเมื่อไม่

มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย  
-ต่อไป  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2567  
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
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นายนิวัฒน์  ตาเขียม  เรียน  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) โนนพะยอม ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     

นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม    
หมู่ที่  9 ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมั ยที่  2 ประจ าปี       
พ.ศ.2567  โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2567 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย 
ผู้รับรอง 1) นายกมล กมลาไสย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม         

หมู่ที่ 8  
 2) นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม                  

หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใด  เสนออีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ในเมื่อไม่มีจะถือว่าที่

ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  2567        
โดยก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2567 
-ต่อไป  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2567  
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายสมบัติ  จงค า  เรียน  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3) โนนพะยอม ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     

นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม       
หมู่ที่ 3 ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2567 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 
30 สิงหาคม 2567 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย 
ผู้รับรอง 1) นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม         

หมู่ที่ 1  
 2) นายอุทร  ที่รัก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม                  

หมู่ที่ 2 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใด  เสนออีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ในเมื่อไม่มีจะถือว่าที่

ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2567        
โดยก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  2567 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2567 
-ต่อไป  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2567  
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
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นายปัญญา  ยางนอก  เรียน  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) โนนพะยอม ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     

นายปัญญา  ยางนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม        
หมู่ที่ 6  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.
2567 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 
30 ธันวาคม 2567 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย 
ผู้รับรอง 1) นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม         

หมู่ที ่9  
 2) นายศุภัฒชัย  กองน้ า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม                  

หมู่ที ่4 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใด  เสนออีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ในเมื่อไม่มีจะถือว่าที่

ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2567        
โดยก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม  2567 ถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2567 
-ต่อไป เป็นเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.
2568 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายสมบัติ  จงค า  เรียน  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3) โนนพะยอม ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     

นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม        
หมู่ที่  3  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2568 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย  
ผู้รับรอง 1) นายพ้ัว  จันบัวลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม         

หมู่ที ่5  
 2) นายอุทร  ที่รัก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม                  

หมู่ที ่2 
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัย สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2568 โดยมี
ก าหนด 15 วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2568 ถึงวันที่  15 
กุมภาพันธ์ 2568 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  4.1 ญัตติเพือ่พิจารณาอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 240,000 บีทียู 
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-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)  พ.ศ. 2567 เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าประงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ้างถึง บันทึกข้อความ   
(ส านักปลัด) ที่  ขก 73001.1/49 ลงวันที่  29 มกราคม 2567        
เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 24,900 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2566 จึงจ าเป็นต้องโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  

    โอนลดจาก  
    -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    -งานบริหารทั่วไป 

-รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
-ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธารสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้        1,374,480 บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   954,960    บาท  
รวมโอนลดครั้งนี้     24,900      บาท   

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 930,060    บาท 
    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    -งานบริหารทั่วไป 

-งบลงทุน 
-รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
-ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ/รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณตั้งไว้   0.00      บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  0.00      บาท  
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  24,900บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อย
บาทถ้วน) 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู เพ่ือติดตั้งในห้องส านักงานนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม
พิจารณาอนุมัต ิ

/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผมขอเชิญท่านรองปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 

นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอแจ้ง       
(รองปลัด อบต.) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 ข้อ 
๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง   
ขนาด 24,000 บีทียู งบประมาณ 24,900 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ   จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
  -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ซึ่งการซักถามจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้

ตอบข้อซักถามพร้อมกันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต -เรียนท่านประธารสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก่อนที่จะมีการซักถาม    
(รองปลัด อบต.) ปัญหาต่างๆ กระผมขออนุญาตให้ทางท่านผอ.กองคลัง ได้รายงานสถานะ

การเงิน การคลัง ซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 แล้วเพ่ือให้ทางสภาฯ ได้รับ
ทราบรายงานทางการเงินของ อบต.โนนพะยอม ครับ 

นายหลวด  โนนพะยอม -ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ได้รายงานสถานะการเงินการคลังต่อท่ีประชุมสภาฯ  
(ประธานสภาฯ) เพ่ือรับทราบครับ 
 
 

/นางพรรณ.ี.. 
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นางพรรณี  ค าระกาย -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ท่าน  ดิฉันนางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง ขอรายงานรายรับ-

รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 -  
เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ในไตรมาสที่ 2  

  รับจริง 18,465,157.87 บาท 
  รวมรายจ่ายจริง  14,747,233.91 บาท 
  คงเหลือ 3,717,923.96 บาท 
 จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ ส าหรับรายละเอียดก็

ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว
นั้น 

นายหลวด  โนนพะยอม -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือขอซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ        
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญครับ 
นายพั้ว  จันบัวลา -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กระผมมีเรื่องสอบถามผ่านถึงท่านายก  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5) อบต. เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องการขอเพ่ิมถังขยะให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

ซึ่งไม่เพียงพอ เรื่องที่สองเรื่องบ่อขยะในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่ได้ติด
ป้ายประกาศห้ามทิ้งไปแล้วนั้น แต่ก็ยังมีการลักลอบน าไปทิ้งอยู่ครับ 

นายอุทร  ที่รัก -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กระผมมีเรื่องสอบถามท่านนายก อบต.  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) เรื่องที่ 1 เรื่องถนนเพ่ือการเกษตรช ารุด ขาดเป็นช่วงระยะ อยากขอความ

อนุเคราะห์ทาง อบต.โนนพะยอม หาวิธีการแก้ไขเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ครับ เรื่องที่  2 ขอติดตามการปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนประชารัฐ
พัฒนาการ ว่าจะมีการด าเนินการเมื่อไหร่ครับ เรื่องที่ 3 เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ ไม่ เพียงพอและในจุดที่ เสี่ยงต่ออันตราย เช่น หน้า รพ.สต.        
บ้านห้วยไร่ ตรงทางประตูเข้าทั้งสองข้างครับ 

นายศุภัฒชัย  กองน้ า -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กระผมขอติดตามงานและสอบถามถึง 
(เลขานุการสภาฯ) ท่านนายก อบต. เรื่องที่ 1 การซ่อมแซมตะแกรงท่อระบายน้ าที่ช ารุด   

ขาดหายเป็นช่วง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่ขับรถและเดินผ่าน เรื่องที่ 2 
ติดตามโครงการวางท่อระบายน้ าของหมู่ที่ และท่อระบายน้ าที่อุดตันขอ
ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมให้น้ าได้เสียไหลได้สะดวก เรื่องที่ 3 ขอความ
อนุเคราะห์ยางมะตอยเพ่ือปรับระดับถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุขอผู้ที่ใช้ถนน 
เรื่องที่ 4 การซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดหลายจุดในหมู่บ้าน แต่เนื่องจากทาง 
อบต.โนนพะยอมได้แจ้งว่ารถกระเช้าอยู่ในระหว่างการซ่อมบ ารุง จึงยังไม่
สามารถออกไปด าเนินการให้ได้ ไม่อยากทราบว่าทาง อบต.โนนพะยอม   
จะมีวิธีการหรือแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นการ
เฉพาะในส่วนนี้อย่างไรได้บ้าง เรื่องที่ 5 ขอเพ่ิมโคมไฟส่องสว่างในพ้ืนที่จุด
อับแสง ส าหรับกระผมมีเรื่องติดตามและสอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

นายสมบัติ  จงค า -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กระผมมีเรื่องสอบถามถึงท่านนายก  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3) อบต. เรื่องแรก ขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยเพ่ือปรับระดับพ้ืนถนนและ

ซ่อมแซมถนนที่มีการช ารุดภายในหมู่บ้าน เรื่องที่ 2 ขอถังขยะเพ่ิมในบาง
จุดที่ไม่เพียงพอ ส าหรับกระผมมีเรื่องท่ีน าเรียนถึงท่านนายกเพียงเท่านี้ครับ 

 
/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องสอบถามเพ่ิมหรือไม่ครับ หาไม่มีกระผมจะขอ 
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านนายก อบต.โนนพะยอม ได้ตอบข้อซักถามและชี้ประเด็นต่างๆ     

ที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามครับ ขอเชิญท่านายก อบต.โนนพะยอม 
 

นายสมพร  กองกะมุด -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผมขอตอบข้อสอบถามประเด็นต่างๆ     
(นายก อบต.) ที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามครับ ประเด็นสอบถามเรื่องขอถังขยะเพ่ิมเติมใน

จุดที่ไม่เพียงพอ ก็ให้แจ้งรายละเอียดไว้ที่งานพัสดุ เพ่ือพิจารณาตามความ
ต้องการและจ าเป็น เพราะเนื่องจากท้องถิ่นรับนโยบายเรื่องการบริหาร
จัดการขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ การรณรงค์การลดปริมาณขยะจากต้นทาง
ในครัวเรือน เพ่ือลดมลภาวะ รณรงค์ไม่ให้มีถังขยะตามนโยบายรัฐบาล 
ส าหรับหมู่ที่ 4 บ้านห้วยอ่ึง พิจารณาเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ถังขยะ
เพราะเป็นบ้านของผู้ป่วยติดเตียงและพิการ เรื่องการซ่อมไฟฟ้าและการ
เพ่ิมโคมไฟส่องสว่าง จะให้กองช่างหาวิธีการในการแก้ไขความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าในระหว่างรถกระเช้าซ่อมแซมอยู่ ส่วนเรื่องการขอยางมะตอย
เพ่ือปรับระดับและซ่อมแซมถนน จะให้ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงครับ     
ขอเชิญครับ 

 

นายหลวด  โนนพะยอม -ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงประเด็นสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนน  
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญครับ 
 

นายชยานนท์  อุปฮาต -ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องตะแกรงท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 ก็จะด าเนินการ 
(ผอ.กองช่าง) ส ารวจความเสียหาย และจ าที่จะต้องซ่อมแซมจะเร่งรีบในการแก้ไขให้ครับ 

ยางมะตอยให้สมาชิกฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้กองช่างว่ามีจุดไหน
บ้างผมจะได้เตรียมวัสดุ อุปรณ์ และก าลังบุคลากร เนื่องจากกองช่างเรา
ขาดบุคลากรในการออกพ้ืนที่ บางครั้งก็ต้องรอบุคคลกรจากงานป้องกันฯ 
เพ่ือช่วยลงพ้ืนที่ด้วยครับ  

 

นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.2567 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายศุภัฒชัย  กองน้ า) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
    
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 ถูกต้องแล้ว  

 
 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 

 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
..................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ....................................  
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)  
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 

 
 

 
 
 


